



HỒ ĐỨC PHỐC
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023); tôi xin thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và với tình cảm cá nhân, thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động đã và đang giảng dạy, công tác tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2022 - 2023 là một năm học nhiều khó khăn, thách thức với ngành Giáo dục khi vừa phải tiếp tục khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vừa phải củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Ngành và xã hội. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được.

Năm học 2023 - 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường cùng với sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Tài chính và của xã hội.

Chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái

Sưu tập: - BGH, HĐT
- Các đơn vị
- Công TTĐT
16/11/2023

Hồ Đức Phốc